

## สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป 23-29 มี.ค.นี้ แจงเสี่ยงให้ ร.ร.เอกชนกระทบน้อยสุดแล้ว

นำเสนอเมื่อ : 10 ม.ค. 2558

สพฐ. เปิดปฏิทินจัดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปเริ่มรับสมัคร 23 - 29 มี.ค. นี้ กมล<sup>๒</sup>  
แจงไม่สามารถขยับการสอบได้เร็วตามที่ ร.ร. เอกชนเรียกร้อง เหตุต้องจัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา ก่อน  
ทั้งยังมีการกำหนดตอวงระยะเวลาจัดสอบ ยันพยายามให้ ร.ร. เอกชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้ว

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า  
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ได้กำหนดร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป พ.ศ. 2558 แล้วโดยจะรับสมัครสอบวันที่ 23 - 29 มีนาคม  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 9 เมษายน สอบขอเขียน ภาค ก วันที่ 23 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค  
ก และมีสิทธิสอบขอเขียน ภาค ข วันที่ 28 เมษายน สอบขอเขียน ภาค ข วันที่ 2 พฤษภาคม  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 7 พฤษภาคม และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค  
วันที่ 10 พฤษภาคม และประกาศผลการสอบภายในวันที่ 14 พฤษภาคม โดยขณะนี้ สพฐ.  
กำลังให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาส่งอัตราว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการเปิดสอบแข่งขันมายัง สพฐ.  
จากนั้นจะได้มีการออกประกาศปฏิทินการสอบแข่งขันฯ

อย่างไรก็ตาม กำหนดการสอบแข่งขันขั้นต้นในครั้งนี้ สพฐ.  
ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้เร็วกว่าเดิมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
ตามที่โรงเรียนเอกชนเคยเสนอให้ปรับปฏิทินเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนได้เนื่องจากในช่วงต้นปีนี้  
สพฐ. ต้องเปิดสอบคัดเลือกคัดเลือกกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อน  
อีกทั้งการดำเนินการสอบคัดเลือกมีระเบียบกำหนดช่วงระยะเวลาเอาไว้ว่าหลังจากรับสมัครแล้วจะต้องมีระยะเวลา  
ห่างกันถึงวันถึงจะดำเนินการสอบคัดเลือกได้ ดังนั้น การจะเลื่อนหรือขยับเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการจึงทำได้ยาก ซึ่ง  
สพฐ. ได้พยายามที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้แล้ว

“ในปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยจะประกาศผลการสอบภาค ข ในวันที่ 28 เมษายน  
ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้สอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมากโดยคนเหล่านี้ก็ต้องกลับไปทำงานตามปกติจะเหลือเพียงผู้ที่สอบผ่านเพี  
ยงจำนวนหนึ่งเท่านั้น” นายกมล กลาว